

CẢM XÚC SAU MỘT CUỘC THI

Mẹ còn nhớ, mới ngày nào chàng trai nhỏ bé của mẹ cầm cuốn sách Song ngữ trên tay về khoe mẹ những bài học đầu tiên con được học ở trường, mẹ còn tự hỏi kiến thức của môn học này có khó với các con lớp 1 và tự mừng tượng rằng kiến thức tiếng Anh của các con cũng phải đạt tới một trình độ nhất định mới có thể hiểu nội dung cô giáo giảng trên lớp. Ấy vậy mà, mẹ rất ngạc nhiên khi con bắt kịp bài giảng một cách nhanh chóng và thi thoảng con còn đóng vai cô giáo để kiểm tra bài của mẹ.

Mới đó mà con cũng đã đi đường hơn nửa thời gian học tập năm đầu tiên dưới mái trường tiểu học. Chàng trai nhỏ bẽn lễn ngày nào của mẹ giờ đã tự tin, mạnh dạn đặc biệt là với môn tiếng anh con yêu thích. Và một món quà bất ngờ mà con dành tặng mẹ, tặng bố, tặng cô giáo trong tháng 3 ý nghĩa.

Ngày 13/03/2023 cuộc thi “Biệt đội khoa học iSMART” được nhà trường kết hợp với công ty iSMART tổ chức, con đã dậy rất sớm và đến trường với niềm háo hức hơn mọi ngày. Cũng như các cha mẹ khác, mẹ vô cùng hồi hộp theo dõi vòng loại, rồi đến vòng chung kết qua sự cập nhật tận tâm của của cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thanh Hà. Lần lượt khi con vào được top 30, top 5, top 3 và lớp 1A4 có đến tận 4 đại diện lọt vào top 5 của khối 1 mẹ thấy thật vui sướng biết bao. Niềm vui đặc biệt vỡ òa khi cô Thanh Hà thông báo trên nhóm lớp con trai của mẹ - Nguyễn Minh Bảo đồng giải nhất với bạn Nguyễn Khánh Diệp.

Bằng sự hứng thú với môn học, tinh thần học tập nghiêm túc, quyết tâm cao, cũng như những nỗ lực, thành tích của con Minh Bảo cùng các bạn, các anh chị đã đạt được một thành tích đáng tự hào. Các bậc phụ huynh muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo của nhà trường đã đưa một bộ môn đa chức năng vào chương trình học của các con để nuôi dưỡng các “nhà khoa học nhí” tiềm năng, chấp cánh cho niềm đam mê với bộ môn Toán, Tiếng Anh và Khoa học của các con. Hơn nữa, những cuộc thi thú vị như cuộc thi vừa qua đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh tham gia, giúp các con có cơ hội cọ sát, kiểm tra kỹ năng phản xạ, tư duy tổng hợp và ứng dụng những kiến thức đã được học trên lớp vào cuộc thi một cách linh hoạt và sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện cho phụ huynh có cái nhìn tổng quan và trực tiếp về chương trình học iSMART mà các con học sinh đang theo học.

Chắc chắn rồi, không có môn học nào khó, không có kiến thức nào là không thể chinh phục. Các bạn học sinh hãy mạnh dạn, tự tin, nghe theo sự hướng dẫn của các thầy cô giáo; các bậc phụ huynh hãy theo sát, động viên con em mình cùng với nhà trường. Chắc chắn các bạn học sinh của trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng đều sẽ trở thành công dân toàn cầu ưu tú.

Mời các bạn xem một số hình ảnh của lớp 1A4 trong cuộc thi nhé!



1A4 chúng mình trước giờ G !



Chúng tớ đều đưa ra đáp án đúng!



Lúc này cũng khá khá các bạn rời sàn đấu rồi!



Chân dung của 8 đại diện lọt vào Top 30 của Khối 1 đó ạ!



4 bạn 1A4 và 1 bạn 1A1 lọt tiếp vào Top 5!



Top 3 được mặc áo cử nhân đỏ các bạn ơi!



Quán quân Nguyễn Minh Bảo và Nguyễn Khánh Diệp của lớp 1A4



Vinh dự quá Top 5 ơi!



Thật vui khi chúng tớ được nhận quà của cô giáo và bạn phụ huynh lớp!

*Người viết: Nguyễn Hồng Nhung
CMHS em Nguyễn Minh Bảo- lớp 1A4*